



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI THỤY SĨ

86
9&10
2022

Nương cậy **CHÚA**

Kính sợ

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

ấy là khởi đầu

sự khôn ngoan; Sự nhìn biết

Đấng Thánh

đó là sự thông sáng.

Châm ngôn 9:10



<u>Bài viết – Suy Gẫm:</u>	Trang
Hãy có lòng biết ơn	3
Hãy nhờ cậy Chúa trong mọi sự	4
Hành Trình đời sống	7
Ngợi Khen Ôn Chúa	10
Người gieo giống	14
Bận rộn quá, làm sao tổ chức gia đình lễ bái ?	18
 <u>Sinh Hoat Hội Thánh:</u>	
Ảnh Bìa – <i>Kim Nguyệt</i>	1
Hình ảnh	11
Góc Thiếu Nhi - <i>Liên Nguyễn</i>	20
Thông báo : bồi linh tại Aarau	21
Đố Kinh Thánh – <i>Liên Nguyễn</i>	22

Ủng hộ báo Sức Mới xin gửi vào

- Số tài khoản (compte Postal): 17-391352-2 Võ Ngọc Thủy Thương
- Và ghi rõ : BÁO SỨC MỚI.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và góp phần trong công việc Chúa với chúng tôi!

Ban Biên Tập : Hình Như Bích Hạnh, Lê Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Liên,
Võ Ngọc Thủy Thương.

Cố vấn: MS. quản nhiệm Ngô Bá Tạo.

Hãy Có Lòng Biết Ơn

(Hãy biết ơn, vì đây là con đường dẫn đến sự bình an)

Đúng vậy, tuy dù ở trong thời điểm đầy thử thách, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn nuôi dưỡng thái độ biết ơn đang khi gặp thử thách.

Khi công việc gặp khó khăn, chúng ta có thể biết ơn vì mình còn có thu nhập.

Khi thấy cô đơn và bị cô lập, chúng ta có thể cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự hiện diện của Thánh Linh Ngài đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta không một mình.

Nếu cảm thấy chới với hoặc thất vọng với những trách nhiệm mình đang mang, chúng ta hãy chọn hướng lòng mình về Đấng Christ và nhận biết rằng mọi điều chúng ta có đều là món quà từ Ngài (Gia-cơ 1:17; Rô-ma 11:36).

Vì Đấng Christ ở cùng chúng ta, chúng ta có thể vững tin mà chọn vui mừng và biết ơn Ngài, ngay cả khi chỉ là những điều nhỏ nhất. Và với lòng biết ơn đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Ngài (Phi-líp 4:4-7).

Lòng biết ơn mở đường cho chúng ta bước đi trong bình an, xua tan mọi âu lo và hướng lòng chúng ta đến nơi an nghỉ tuyệt vời.

Với những trách nhiệm đang gánh vác, bạn vẫn có lý do để vui mừng, vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng cho việc chúng ta làm, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, và chúng ta sẽ bước đi trong bình an khi được ở trong Ngài.

Bài: Ann Swindell; dịch: Tiểu Nguyên

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Hãy Nhớ Cậy Chúa trong Mọi Sự



Mỗi ngày chúng ta sống giữa vô vàn những quyết định và lựa chọn; có khi là rất quan trọng, hoặc có khi chỉ đơn thuần là những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Và có những quyết định tưởng chừng rất nhỏ và không gây hại gì, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết quyết định như thế nào là tốt nhất và đúng nhất vì chúng ta đều hữu hạn.

Đức Chúa Trời thực sự muốn con cái Ngài, là những người được chọn, tin cậy và phó thác hoàn toàn cho Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng ta.

Lời Chúa trong **Ê-sai 55:9** chép rằng: **“Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các người, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người cũng bấy nhiêu.”** Hãy đặt Chúa lên trước mọi sự và nhờ cậy Ngài ngay hôm nay để xem cách Chúa làm màu nhiệm như thế nào:

CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TỐT NHẤT

Thưa Cha,

Con đến trước mặt Cha và đặt dưới chân Ngài tất cả những khát vọng sâu sắc và chân thành nhất của con. Con sẽ phải đưa ra những quyết định ngày hôm nay, nên con

mong rằng mỗi quyết định của con sẽ nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài cho cuộc đời con.

Thưa Chúa Giê-xu, là Đấng dạy dỗ những ai đến tìm cầu sự giúp đỡ và sự dẫn dắt của Ngài; xin giúp con, trong mọi chọn lựa của mình, lòng con không bị cứng cõi với lời phán của Ngài và nguyện mắt con không bị che khuất khỏi Lễ Thật để con vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Con cầu nguyện rằng chính Lời Chúa và sự cầu nguyện sẽ là công cụ và khí giới của con trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Con biết rằng nhiều lúc có những điều rất nhỏ, và con cho rằng con có thể tự quyết định lấy được mà không hại gì; nhưng con cầu xin Chúa dạy dỗ con để con học được cách trông cậy Ngài tuyệt đối dù cho đó là quyết định quan trọng hay không quan trọng; và con cầu xin sự chỉ dẫn của Ngài cho những lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời con.

Nguyện xin sự hiện diện của Chúa tràn ngập cả lòng và tâm trí con để con được hướng dẫn bởi tình yêu của Ngài luôn luôn. Tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt và đồng hành hoàn hảo của Đức Thánh Linh trong con, nhờ đó con có được sự chắc quyết để không vấp ngã và đứng vững chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ, kể cả những lúc như thế này, khi mọi sự trong thế gian cố gắng chen vào những lựa chọn sống một đời sống đẹp lòng Ngài của con.

Mỗi ngày con đứng giữa những quyết định, xin giúp con suy nghĩ thấu đáo, để những điều đó không chỉ đem ích lợi cho một mình con, nhưng có ích lợi cho những người xung quanh và đem lại vinh quang lớn nhất cho Chúa trong mọi sự.

Nguyện sự tập trung duy nhất của con là sống đẹp lòng Ngài và giúp ích cho những người xung quanh con, những người đang trông đợi hy vọng; những người sẽ thấy được tình yêu thương từ những điều nhỏ nhất Chúa làm qua con và những phước hạnh mà con chia sẻ với họ.

Giê-xu ơi, con tha thiết cầu xin Chúa giúp con không trở nên kiêu ngạo hoặc chỉ chăm về những ham muốn và ước ao của riêng mình. Xin mở lòng và mở trí con, để con trở thành nguồn phước cho những ai đang gặp khó khăn. Nguyện con sẽ là thông điệp bình an và tình yêu của Ngài cho những người đang buồn rầu, và là ánh sáng hy vọng cho những ai đang bị lên án.

Và cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng, con cầu xin Thần Linh của sự khôn ngoan và thông sáng hướng dẫn mọi suy nghĩ của con mỗi khi con đưa ra quyết định của mình.

Tạ ơn Cha con cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu, *Amen*.

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH KHÍCH LỆ BẠN TRÔNG CẬY CHÚA MỖI NGÀY:

Giê-rê-mi 29:11 “Đức Giê-hô-va phán rằng: *Vì ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.*”

Phi-líp 4:6-7 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Châm-ngôn 11:14 “*Dân sự sa ngã tại không chánh trị;*

Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn.”

1 Cô-rinh-tô 10:31 “*Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.*”

Châm-ngôn 3:5-6 “*Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.*”

Hồng Ân biên dịch

Nguồn: *ChristianTT.com*

Hành Trình Đời Sống



Bạn có đi trên một con đường mà Bạn chưa bao giờ đi không? Chắc chắn là có!

Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán nhưng những gì chắc chắn trước mặt, chúng ta không biết được.

Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết sẽ có gì trước mặt. Tuy nhiên trong chuyến đi này có bốn điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ điều gì. Bốn điều đó là, thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình, tôi biết tôi đi đâu. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành và thứ tư, tôi giữ chỗ, ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. Bốn điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta.

Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. **Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống.** Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ nhưng ta phải có một điểm tới, đó là chọn một mục đích sống, là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trong đời.

Thứ hai, chúng ta cần có một **bản đồ** để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, **bản đồ đó là Thánh Kinh**, Lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa, không có Lời Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng,

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi (Thánh Vịnh 119:105)

Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phao-lô viết: *Từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (Thư II Ti-mô-thê 3:15)*

Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là Đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là Đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải phóng chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng dạy những lời dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta trong mọi lãnh vực của đời sống. Từ đời sống cá nhân, đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên.

Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, là

tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai nhưng Lời của Chúa thật là đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình sẽ đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng.

Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là Thần An Ủi, là Đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa, Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người thì Chúa Thánh Linh chính là Thần An Ủi, ở với con người để chúng ta không còn cô đơn nữa.

Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Như người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong Nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, Bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả, đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy: *Nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời, nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng (Thư II Cô-rinh-tô 5:1)*

Chúa Giê-xu phán: *Ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi, khi Ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Phúc Âm Giăng 14:2-3)*

Bạn thân mến, Bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai, chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa Chí Cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta, chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có người bạn đồng hành và cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong Nước Chúa. Mời Bạn mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.

Mục sư Nguyễn Thi
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Ngợi Khen Ông Chúa

Con thích hát lên ca ngợi Ngài
Tình yêu Thiên Chúa chẳng hề phai
Ngài yêu con lắm, không tả xiết
Ngợi khen ơn Chúa đến lâu dài.

Đời con đáng ra hư mất rồi
Bao ngày xa Chúa bỗng chơi vui
Một mình cô quạnh đi lạc lối
Chúa thương đem về hưởng ơn Trời.

Từ ngày có Chúa sống vui hoài
Dẫu bao giông tố, Chúa trông coi
Ngài bỗng qua hết bao ghềnh thác
Đời con thuộc Chúa – Đáng quyền oai.

Mỗi ngày hát lên dẫu nhọc nhằn
Có Chúa đi cùng vượt khó khăn
Nương dựa nơi Chúa lòng bình thản
Lối đi quanh quẹo Chúa ban bằng.

Nguyện dâng đời con để tụng ca
Từ khi tuổi trẻ đến khi già
Hễ con còn sống bao lâu nữa
Ngợi khen tình Chúa ôi thiết tha.

Bằng Lăng Tím (httlvn.org)

AARAU 14.07.2022

Lễ dâng con : Cháu bé Gabriel Sejnoha.



Sinh nhật tháng 08



Mừng sinh nhật Hoài Nam.



Người Gieo Giống



Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, một trong những phương pháp giáo huấn của Ngài là dùng dụ ngôn tức là những câu chuyện trong đời sống hằng ngày nhưng có ẩn ý bên trong. Một trong những câu chuyện đó là câu chuyện người gieo giống được Phúc Âm ghi lại như sau:

Người gieo giống đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hạt giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm (Phúc Âm Lu-ca 8:5-8a).

Sau khi kể câu chuyện trên, Chúa Giê-xu đã giải thích ý nghĩa câu chuyện như sau:

Hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chẳng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà từ tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng (Phúc Âm Lu-ca 8:11-15).

Câu chuyện Phúc Âm quý vị đã từng nghe hay đọc nhiều lần, nhưng lời dạy này vẫn thiết thực cho chúng ta hôm nay. Dụ ngôn của Chúa Giê-xu nói về bốn thứ đất, tượng trưng cho bốn thái độ hay bốn phản ứng của con người khi nghe Lời của Chúa vì Chúa Giê-xu ví sánh hạt giống với đạo của Chúa hay Lời

Chúa. Lời của Chúa là lời có sự sống giống như hạt giống nhưng dù là hạt giống có sự sống, sự sống đó chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong những điều kiện thuận lợi mà thôi. Nói khác đi, Lời của Chúa dù có quyền năng, đáp ứng của con người mới là yếu tố quyết định.

Chúng tôi gieo Lời Chúa mỗi tuần, nhưng Lời của Chúa đến với quý vị có thể giống như hạt giống “roi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết.” Chúa Giê-xu so sánh điều đó với “ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng.” Lý do là vì “e rằng họ tin mà được cứu chẳng.” Ma quỷ không muốn ai được cứu cả, vì vậy nó dùng mọi phương cách để cướp lấy Lời Chúa được gieo trong lòng người. Lời Chúa đến với chúng ta, nhưng chúng ta có thể khước từ vì những lý do sau:

1. Vì sợ

Con người chúng ta có nhiều cái sợ. Có những cái sợ hữu lý nhưng cũng có những cái sợ vô lý. Có thể chúng ta sợ rằng nếu chúng ta nghe Lời Chúa và đặt lòng tin nơi Chúa chúng ta sẽ có những mất mát. Một trong những hiểu lầm của nhiều người là cho rằng khi tin Chúa, chúng ta bỏ ông bố bà và không còn hiếu kính cha mẹ nữa. Đây là một trong những hiểu lầm đáng tiếc và vô cùng tai hại. Đạo của Chúa bao giờ cũng nhấn mạnh đến chữ hiếu và không bao giờ nói đến việc bỏ ông bố bà. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là niềm tin nơi chân thần duy nhất vì Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật mọi loài, Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất. Chỉ một mình Ngài đáng cho chúng ta tôn thờ. Chúng ta thờ cha mẹ, trên cha mẹ là ông bố và trên ông bố, nếu chúng ta cứ tiếp tục tính lên nữa, thì Đấng cao cả nhất là Đức Chúa Trời mà chúng ta phải tôn thờ. Tôn thờ Đức Chúa Trời là tôn thờ Đấng cao cả nhất chứ không phải bỏ qua ông bố cha mẹ chúng ta.

Đối với ông bố cha mẹ, Lời của Chúa dạy thật rõ, “Hãy hiếu kính cha mẹ người.” Đây là điều luật đầu tiên trong mối quan hệ giữa người với người, điều này chứng tỏ Chúa nhấn mạnh về bổn phận của con cái đối với cha mẹ chứ không bảo chúng ta từ bỏ cha mẹ. Điều Chúa dạy chúng ta là chúng ta chỉ thờ một mình Chúa chứ không thể thờ ai khác, vì Chúa mới là Đấng cao cả, đáng cho chúng ta tôn thờ. Vì vậy chúng ta không phải sợ tin Chúa là bỏ ông bố bà.

Có người thì lại sợ rằng khi tin nhận Chúa mình sẽ bị ràng buộc, không còn được tự do, có những sinh hoạt tôn giáo mình phải tham gia hoặc có những điều

mình không còn được làm nữa. Đó thật là một suy nghĩ sai lầm vì chính trong Chúa Giê-xu chúng ta được giải thoát, được giải phóng, không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

Chúa Giê-xu tuyên bố, “Ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi” và khi Chúa giải phóng chúng ta, chúng ta sẽ thật được tự do. Chúng ta được tự do vì không còn là nô lệ cho những thói hư tật xấu nữa, chúng ta được tự do vì không bị ràng buộc với những luật lệ và lễ nghi tôn giáo. Tất cả những gì chúng ta làm là làm vì lòng yêu Chúa. Thánh Kinh cho biết chúng ta có thể đến trực tiếp với Chúa qua lời cầu nguyện, không phải qua một trung gian nào. Và Thánh Kinh là Lời của Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Chúng ta tìm thấy mọi nguyên tắc sống, mọi nguyên tắc xử sự ở đời qua lời dạy của Chúa. Sở dĩ chúng ta có những sinh hoạt với các anh chị em tín hữu khác là để chúng ta giúp nhau gây dựng đời sống tâm linh tăng trưởng vì chúng ta cần có nhau để sống.

Thiên Chúa cứu chúng ta từng người một nhưng Ngài cứu chúng ta vào trong cộng đồng đức tin, cộng đồng của những người cùng một niềm tin để gây dựng và dìu dắt nhau trên đường đời. Hội Thánh của Chúa được mô tả là thân thể máu nhiệm của Chúa, chúng ta là những phần khác nhau của thân thể máu nhiệm đó, tùy thuộc vào nhau, cần có nhau để sống. Mọi sinh hoạt của hội thánh Chúa không đi ra ngoài mục đích đó vì vậy chúng ta không sợ bị ràng buộc khi đặt lòng tin nơi Chúa. Thật ra, nếu gọi đó là ràng buộc đi nữa thì đó thật là những ràng buộc cần thiết và ích lợi mà ta không phải sợ.

Lời Chúa đến với chúng ta mà nếu chúng ta sợ, không tiếp nhận, lời ấy sẽ giống như hạt giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết.

2. Vì kinh nghiệm đau thương

Cũng có thể chúng ta không tiếp nhận vì sợ nhưng vì một vài kinh nghiệm đau thương nào đó trong quá khứ. Có thể chúng ta đã thấy có người xưng mình là người tin Chúa nhưng nếp sống đã không phản ánh đúng với niềm tin, khiến cho chúng ta nghi ngờ. Cũng có thể cuộc đời chúng ta đã trải qua nhiều nỗi đau thương và chúng ta không thấy được tình yêu của Chúa trong những đau thương đó. Chúng ta không muốn nghe, không muốn tiếp nhận chỉ vì những kinh nghiệm của quá khứ. Chúng ta cần biết rằng niềm tin là vấn đề riêng tư giữa

chúng ta với Chúa. Trong ngày cuối cùng, khi đứng trước tòa án của Chúa, chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người chung quanh hay cho bất cứ một yếu tố nào bởi vì mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về những gì chúng ta đã nghe biết về Ngài.

3. Vì kiêu hãnh

Cũng có thể chúng ta đã khước từ Lời Chúa, bỏ ra ngoài tai như hạt giống rơi ra dọc đường vì một niềm kiêu hãnh nào đó trong đáy lòng. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự cứu lấy mình. Chúng ta cho rằng phải đặt đức tin nơi Đấng Chí Cao là hèn yếu. Suy luận của con người có thể đúng, nhưng khi so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng không một cố gắng nào của con người có thể đạt được đòi hỏi của Thiên Chúa vì Ngài là Đấng chí thánh.

Tôi vừa nói với Bạn về một vài yếu tố có thể đã khiến Bạn khước từ hay bỏ ra ngoài tai Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Tôi mời Bạn suy nghĩ lại, đừng để cho Lời của Chúa đến với Bạn như hạt giống rơi xuống đường, chẳng đem lại lợi ích gì. Lời của Chúa đã một lần được gieo ra, Bạn đáp ứng như thế nào?

Mục sư Nguyễn Thị
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Bận Rộn Quá, Làm Sao Để Tổ Chức Gia Đình Lễ Bái?

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, làm sao để chúng tôi có thể thực hiện giờ gia đình lễ bái, dù biết là cần thiết; nhưng chúng tôi quá bận rộn với sinh kế, mỗi tối đến, cơm nước xong là đã đuối sức lắm rồi. Ngoài ra, các con tôi cũng không hứng thú với giờ này, chúng nó cho là nặng nề quá. Có cách nào để gia đình chúng tôi bắt đầu không?

Trả lời:

Chào bạn,

Câu hỏi của bạn đem đến cho chúng tôi sự khích lệ, bởi biết rằng bạn đang chân thành muốn thiết lập giờ gia đình lễ bái sau nhiều trở trở, cũng như không ít lần đã buông xuôi. Cầu xin Chúa đáp lại mong ước của bạn, để bạn có thể bắt đầu những thì giờ phước hạnh ngay trong gia đình.

Chúng ta cần lắng nghe ý kiến của các con, khi chúng nó thấy nặng nề quá thì cha mẹ cần suy nghĩ thay đổi cách thực hiện. Con cái cũng không thích giờ gia đình lễ bái vì cha mẹ có thói quen dùng giờ này để răn dạy, thậm chí la mắng sai lầm của chúng nó. Hoặc là trong thì giờ lễ bái, cha đọc Kinh Thánh quá lâu, người mẹ cầu nguyện đủ mọi thứ vấn đề khiến giờ cầu nguyện lâu đến nỗi con cái ngủ gục, cứ lặp đi lặp lại cảnh đó thì không chỉ con cái chán nản mà ngay cả người lớn cũng cảm thấy nặng nề nữa!

Bắt đầu với suy tư đúng đắn của bạn là muốn có giờ gia đình lễ bái. Tiếp theo là quyết định thực hiện. Và chúng tôi gợi ý vài điều, hy vọng có thể giúp bạn khởi đầu:

(1) Chọn giờ thích hợp với mọi thành viên trong gia đình, ví dụ như ngay sau bữa ăn tối, thu dọn bàn ăn, có thể khoan dọn rửa chén bát, dành 15 phút ngồi lại, cùng nhau đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với nhau, sau đó ai cần làm việc gì có thể làm mà không gây trở ngại đến giờ cầu nguyện chung của gia đình.

(2) Chọn một bài Thánh ca (chỉ 1 bài) quen thuộc, không quá dài để bắt đầu giờ lễ bái.

(3) Đọc Kinh Thánh với phân đoạn ngắn, dùng tài liệu tĩnh nguyện có được, hoặc bắt đầu đọc Kinh Thánh Tân Ước, ví dụ như sách Mác, Lu-ca; mỗi lần một phân đoạn hoặc một câu chuyện.

(4) Cầu nguyện cũng đừng nêu quá nhiều vấn đề, cũng không nên nêu lên những thói tật chưa tốt của con cái – vấn đề này cha mẹ nên cầu nguyện riêng – mỗi lần cần cầu nguyện cho một người trong gia đình, một vấn đề của Hội Thánh, một vấn đề khác. Cũng nên nói ngắn gọn, nếu các con còn nhỏ, nên dùng lời lẽ đơn sơ để con cái dễ hiểu. Giờ cầu nguyện cá nhân thì cha mẹ có thể tự do cầu thay cho bao nan đề từ gia đình đến Hội Thánh chung, nhưng trong giờ lễ bái là ưu tiên cho con cái, tránh những gì dài dòng, lê thê, vì đây cũng là một trong những lý do khiến chúng nó chán không muốn ngồi vào giờ lễ bái.

(5) Cũng nên kiên nhẫn tập cho con cái cầu nguyện, dù lời lẽ không rõ ràng, dù ngập ngừng, cũng cần giúp, khích lệ vì gia đình lễ bái là thì giờ giúp con biết dọn dĩ cầu nguyện. Chúa vui lòng lắng nghe mọi lời khẩn xin từ mỗi con dân của Ngài. Đừng lo ngại là lời chưa suôn sẻ hay quá ngắn gọn. Tấm lòng chân thành vẫn luôn là của lễ Chúa đẹp lòng.

Có thể bạn sẽ thấy khó khăn khi bắt đầu thực hiện, đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng. Hành trình tâm linh không dễ dàng là chuyện bạn có thể hiểu được phải không? Xin Chúa cho bạn quyết tâm thực hiện, nếu những lần đầu chỉ có một hay hai người tham gia thì cũng cứ bắt đầu, đừng lùi bước! Cầu xin Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ước ao, làm thành các điều toan tính của bạn (Thi Thiên 20:4).

Xin Lời Ngài đem đến cho bạn sự khích lệ.

Thân ái!

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thư Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. (<http://htlvn.org>)



Các bạn nhỏ yêu quý...chắc các em đã bắt đầu đi học hết rồi nhỉ? Các em đã chuẩn bị gì cho năm học mới rồi? Các em có muốn Chúa Jêsus đồng hành cùng chúng ta trong năm học mới này không? Sẽ thật hạnh phúc khi có Chúa cùng chúng ta đi học, cùng làm bài tập và cùng trải qua các kì thi...

Các em hãy ghi vào thời khóa biểu hàng ngày của mình thì giờ nào chúng ta học lời Chúa, thì giờ nào cầu nguyện với Chúa nhé.

Bên cạnh thời gian đi học ở trường, vui chơi và làm bài tập ở nhà, chúng ta cũng cần có thời gian trò chuyện với Chúa mỗi ngày nữa để được Ngài dạy dỗ, vì Chúa Jêsus của chúng ta là người thầy giỏi nhất trên thế giới này. Chúa là Thần Khôn Ngoan, Ngài sẽ ban sự khôn ngoan và sẵn sàng giúp đỡ các em học tập thật tốt nếu các em biết nhờ cậy Ngài.

Bây giờ các em hoàn thành bảng thời khóa biểu của mình ở trang tiếp theo nhé.

Thời khóa biểu/Zeitplan/Horaire

Tên/Name/Nom:

NHỮNG CHÚA *biết* CON ĐƯỜNG
CON ĐI, KHI NGÀI ĐÃ THỬ RẼN CON,
CON SẼ NÊN NHƯ VĂNG. *Gióp 23:10*

	Sáng/Morgen/Matin	Chiều/Mittag/Midi	Tối/Abend/Nuit
Thứ hai/Montag/Lundi			
Thứ ba/Dienstag/Mardi			
Thứ tư/Mittwoch/Mercredi			
Thứ năm/Donnerstag/Jehudi			
Thứ sáu/Freitag/Vendredi			
Thứ bảy/Samstag/Samedi			
Chúa Nhật/Sonntag/Dimanche			

Chị Liên Nguyễn

THÔNG BÁO :

Chúa Nhật 09.10.2022 Nhóm Thờ Phụng Chúa lúc 13 giờ tại Aarau.

Bà Quả Phụ Mục Sư Triệu Nguơn Ân từ Hoa Kỳ có dịp đến Thụy Sĩ thăm viếng và chia sẻ Lời Chúa cho Hội Thánh. Thân mời các con cái Chúa và đồng hương Việt Nam tại Thụy Sĩ đến tham dự.

Đố Kinh Thánh số 86

Mời quý vị cùng tham gia tìm câu trả lời cho bài đố Kinh Thánh kỳ này.

Câu 1: Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau:

*Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà
Thì những thợ xây cất làm uổng công
Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành
Thì người canh thức canh luống công*

Câu 2: Điền tiếp vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh sau:

*Tôi có trí hiểu hơn hết thầy kẻ dạy tôi
Vì
Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả
Vì*

Câu 3: Hãy cho biết câu Kinh Thánh sau là lời dặn dò của ai dành cho ai?

“Vậy các ngươi phải giữ và làm theo các mạng lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai.”

Câu 4: Tìm **những** đáp án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu Kinh Thánh sau: “Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va,

Ấy là.....

- | | |
|------------------|-----------------|
| a. Sự giàu có | e. Sự tôn trọng |
| b. Sự công bình | f. Sự hiểu biết |
| c. Sự bình an | g. Trường thọ |
| d. Sự khôn ngoan | h. Mạng sống |

Câu 5: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống cho câu Kinh Thánh sau:

Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt. còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được.....

- a. Sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng
- b. Đất làm cơ nghiệp
- c. Sự an nghỉ đời đời

Câu 6: Câu Kinh Thánh sau là lời cầu nguyện của một nhân vật trong Kinh Thánh, hãy cho biết đó là ai?

“Vì mọi vật đều do nơi nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.”

Câu 7: Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau:

*“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?
Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.”*

THỜI HẠN 20.10.2022

Đáp án bài Đố Kinh Thánh số 85:

Câu 1: Giăng 1: 1, 2/ Ma-thi-ơ 19: 4/ Truyền đạo 3:11c

Câu 2: Ê-sai 43: 10-11

Câu 3: Khi con người chết đi, xác thịt sẽ bị phân hủy, trở lại với bụi đất, còn linh hồn con người sẽ gặp lại Chúa. Truyền đạo 12: 7

Câu 4: Ê- sai 46:10

Câu 5: cội rễ và cuối cùng /Hê-bơ-rơ 12: 2

Câu 6: Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu/ Xuất Ê-díp-tô ký 3:13

Câu 7: Khải Huyền 1:8

Kết quả trả bài 85: Tân Nguyên, cô Kim Trang, cô Mỹ Dung: 10đ

Liên Nguyễn

Liên Lạc:

Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59



E-mail: sucmoi@gmail.com

www.facebook.com/sucmoi

*“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được Sức Mới,
Cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
Đi mà không mòn mỏi.”*

Ê-sai 40 : 31

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực :

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.

Genève : Paroisse protestante Servette-Vieuxseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève.

Aarau : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

St. Gallen: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,
9008 St. Gallen.

Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư:

Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.

Tel. 079-673 44 28

E-mail: ngobatao@hotmail.com

Trang web: nguồn-sống.com